

แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง

การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พิจารณา</p> <p>๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๓ ปี อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การ กำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จำนวน/ตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เช่น การปรับปรุงตำแหน่ง สำหรับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น, การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน(การวิเคราะห์ภาระงานการเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง)</p>

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก

การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนด</p> <p>๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง</p>	<p>ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจที่ว่างตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ที่ว่างตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔</p>

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน

การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของ พนักงานจ้าง</p> <p>๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพื่อกำหนด เป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะ สูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการ กำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น</p> <p>๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่าง และ จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและ และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ ประกอบการปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และ เป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย ผลงาน</p>	<p>กำหนดให้พนักงานเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลและแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อตกลงในการนำมาประเมินผลการ ปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อน ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน จำนวน ๒ ครั้งต่อปี</p>

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบ การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร</p> <p>๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ LHR – โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan E-gp, ccis</p>	<p>ดำเนินการบันทึกข้อมูลบุคคลในระบบ LHR อย่าง สม่าเสมอ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน</p>

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน

การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙</p> <p>๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙</p> <p>๕. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงราย</p>	<p>ดำเนินการแจ้งเวียนให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้รับทราบสิทธิ สวัสดิการ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่อบุคคลากร อันพึงได้และ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติให้รับทราบ</p>

๖. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร

การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการ เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร</p> <p>๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงาน เทศบาลที่สะท้อนภาพการทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, จิตอาสา เพื่อให้ พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม และเพื่อสร้าง บรรยากาศในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ</p> <p>๓. จัดประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน การปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหา อันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร</p> <p>๔. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ ที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำจัดขึ้นและที่จัดร่วมกับ หน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆมาใช้ในการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>ดำเนินการโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ ณ ห้องประชุม หนองแหวน กิจกรรมBig Cleaning Day ทุกบ่ายวัน พุธ, กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ฟุตบอลเย็นวันศุกร์ เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรภายในองค์กรและ เชื่อมความสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่, การ ประชุมพนักงานประจำเดือนทุกเดือนเพื่อติดตามงาน และนำเสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน</p>

<p>๕. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร</p>	
--	--



(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ